
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ  เป็นประธาน 
การประชุม และมีประเด็นพิจารณาส าคัญ ดังนี้ 

 
 

 

  
   คณะอนุกรรมาธิการด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ  
ได้พิจารณาศึกษาประกาศ กสทช. จ านวน ๓ ฉบับ ได้แก่   
(๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่
ท าให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่ เป็นการทั่วไป  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ Must have) (๒) ประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ

ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ Must Carry) (๓) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) โดยกฎ Must have เป็นประกาศที่ก าหนดให้ต้องมีการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินหรือทีวี
ดิจิทัล และส่งสัญญาณไปเผยแพร่ทุกโครงข่ายโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เป็นผลให้ผู้ซื้อลิชสิทธิ์ต้องซื้อแบบ All Rights 
ที่มีราคาสูง ส่วน ประกาศ Must Carry เป็นประกาศที่ออกเพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชนในฐานะผู้บริโภค ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารให้ได้มากท่ีสุดโดยไม่มีเงื่อนไข คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า ประกาศ Must Carry ยังมีความจ าเป็นในการบังคับใช้ เนื่องจาก
จะเป็นการส่ง เสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง เนื้อหาสื่อได้ ในทุกแพลตฟอร์ม  จากการพิจารณาประกาศ กสทช.  
ทั้ง ๓ ฉบับ เห็นว่าควรมีหนังสือข้อเสนอแนะต่อประกาศ Must have ไปยัง กสทช. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงาน และเห็นควรเชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกรูปแบบ มารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัด ปัญหาและ อุปสรรค 
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประกาศ กสทช.    
 
 
 
  
 คณะอนุกรรมาธิการดา้นการคุม้ครองผู้บริโภคไดพิ้จารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปญัหาให้กับผู้รอ้งเรียนของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่
ระหว่างการจัดท าระบบบริหารสัญญาในส่วนสัญญาที่หมดอายุและสัญญาที่อยู่ระหว่างอายุของสัญญา ที่จะต้องรวบรวม
ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จึงจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนกรณีสถานีรถไฟช่องแคได้ 
อย่างไรก็ตาม การรถไฟแห่งประเทศไทยจะน าข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการเสนอต่อผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย
เร่งรัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่ารายเดิมจากการก าหนดอัตราค่าเช่าที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้จะติดตามความคืบหน้าการด าเนินการเป็นระยะ 
 
 

เอกสารข่าว 
คณะกรรมาธกิารสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ 

พิจารณาศึกษาประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญท่ีท าให้เผยแพร่ได้ 

 

ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีความทุกข์ร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจาก 
การรถไฟแห่งประเทศไทยรักเก็บค่าเช่าในอัตราสูง  



 
 

- ๒ –  
 
 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีธุรกิจออกก าลังกาย 
California Wow ฉ้อโกงประชาชนโดยการเปิดรับสมัครสมาชิกและเก็บค่าสมัครเป็นจ านวนมาก แต่ไม่สามารถให้บริการได้ และยุติการ
ประกอบธุรกิจ การด าเนินธุรกิจดังกล่าวมีเจตนาฉ้อโกงผู้บริโภคมาตั้งแต่แรกซึ่งเป็นการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบ  สคบ. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีดังกล่าวจากผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจ านวน ๗๑๔ ราย จึงได้ยื่นด าเนินการฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภค ส่งเรื่องให้
กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้น ประกอบกับศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะให้ สคบ. จะได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการไปยัง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป  

 
 
คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

เพ่ือติดตามการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนต าบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น 
“สภาองค์กรชุมชนต าบลต้นแบบด้านการสื่อสารบนฐานสิทธิชุมชน” ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีธุรกิจออกก าลังกาย California Wow 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ/ข่าว 

การเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ 


